

### TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO...

(Tiếp theo trang 1)

thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Thời gian qua, HĐND các cấp tiếp tục có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các kỳ họp HĐND được tổ chức có chất lượng hơn, bảo đảm theo quy định, ngày càng dân chủ, thiết thực, trách nhiệm; kịp thời cụ thể hóa nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy để quy định các vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; đã kịp thời phát hiện, kiến nghị những vướng mắc, tồn tại để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh. Các vấn đề phát sinh trong triển khai, chỉ đạo, điều hành giữa 2 kỳ họp HĐND được thống nhất giải quyết kịp thời, linh hoạt và đúng pháp luật. Công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, ủy ban MTTQ cùng cấp và các ban, ngành, địa phương ngày càng được củng cố, đạt kết quả quan trọng. HĐND các cấp đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động giám sát, trong đó chất vấn, giải trình là hoạt động giám sát được chú trọng thực hiện tại kỳ họp HĐND và các phiên họp thường kỳ của thường trực HĐND. Từ đầu năm đến nay, cấp tỉnh có 52 câu hỏi chất vấn đối với 17 thủ trưởng sở, ngành; cấp huyện có 123 câu hỏi chất vấn đối với 80 lãnh đạo và các thành viên UBND cấp huyện. Việc tổ chức tốt hoạt động chất vấn, giải trình đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND,

đồng thời qua hoạt động chất vấn, giải trình xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, từ đó kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong việc thực thi pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Ngoài ra còn giúp những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động chất vấn và giải trình vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đó là: Số lượng ý kiến chất vấn tại các kỳ họp, ý kiến giải trình tại các phiên họp thường trực HĐND chưa nhiều; chất lượng trả lời chất vấn của một số thủ trưởng sở, ngành chưa cao, có vấn đề còn trả lời chung chung, việc thực hiện lời hứa của một số thủ trưởng sở, ngành chưa nghiêm, chưa giải quyết được vấn đề đại biểu đưa ra. Có địa phương chưa tổ chức được hoạt động giải trình tại phiên họp thường trực HĐND...

Từ thực tiễn hoạt động, tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình và các phiên họp thường kỳ của thường trực HĐND, giúp hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả. Trong đó, các đại biểu tập trung trao đổi vấn đề liên quan đến thực trạng, giải pháp, kinh nghiệm chuẩn bị nội dung các phiên chất vấn, giải trình; công tác điều hành của đoàn chủ tọa và thường trực HĐND; kiểm

tra, giám sát việc thực hiện lời hứa của UBND cùng cấp và các ngành, đơn vị liên quan đến nội dung được kết luận tại phiên chất vấn và giải trình; vai trò và trách nhiệm của đại biểu HĐND với hoạt động chất vấn, giải trình...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; trân trọng tiếp thu và giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình, đồng chí nhấn mạnh: Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND các cấp phải nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị; đại biểu phải nâng cao năng lực ở tất cả lĩnh vực, nhất là các vấn đề hiện nay bắt cấp, khó khăn, vướng mắc, nhân dân và cử tri quan tâm. Chỉ ra được hạn chế, tồn tại, yếu kém của địa phương, nhân dân quan tâm, cử tri có ý kiến. Thông qua chất vấn để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, ý thức trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với nhau trong thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng né tránh, né nang, thỏa hiệp.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Quan trọng nhất là lựa chọn vấn đề, nội dung nào để chất vấn và giải trình cho phù hợp. Với chất vấn, đồng chí gợi mở 4 vấn đề cần tập trung quan tâm là bức xúc nổi lên trong đời sống nhân dân, cử tri quan tâm như quản lý đất đai, môi trường, phát triển các dự án, giáo dục, an sinh xã hội...; vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên quy mô lớn; những vấn đề đã được chất vấn nhưng chưa chuyển biến, chưa được khắc phục,

cử tri, nhân dân còn có ý kiến; những vấn đề khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Với giải trình, cần tập trung 3 vấn đề lớn: vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật; vấn đề mới nảy sinh xã hội quan tâm nhưng địa phương, đơn vị chưa có giải pháp chỉ đạo giải quyết; khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị. Nội dung chất vấn, giải trình nhiều song phải xác định nội dung nào ưu tiên chất vấn, giải trình trước. Có 2 hình thức chất vấn là trực tiếp và bằng văn bản nhưng dù hình thức nào cũng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Người hỏi và người trả lời phải am hiểu, nắm chắc vấn đề, có trọng tâm, đúng, trúng, phản trả lời phải đề xuất được giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Kết luận phiên chất vấn, phiên giải trình cần nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nêu rõ việc cần làm trong thời gian tới, xác định rõ thời gian hoàn thành. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thường trực HĐND các huyện, thành phố cần tiếp tục rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2023; chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công kỳ họp HĐND cuối năm.

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh đã tặng hoa, trao cờ Đảng cao tể cho Thường trực HĐND huyện Quỳnh Phụ; tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Huệ Vinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Hà; đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Hà được HĐND huyện Hưng Hà bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

### QUYNH PHỤ Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài

Sáng ngày 27/10, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Quỳnh Phụ tổ chức tập huấn về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Quỳnh Phụ.

Gần 200 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Quỳnh Phụ;

lãnh đạo và đại diện hội khuyến học các xã, thị trấn được Hội Khuyến học tỉnh thông tin về một số kết quả nổi bật công tác khuyến học, khuyến tài trong tỉnh thời gian qua, những tồn tại, hạn chế cần giải quyết; trách nhiệm của mỗi chi hội, hội viên trong tuyên truyền, vận động, hưởng ứng xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, xây dựng chính quyền xã và xã hội số; những giải pháp quản lý và tổ chức

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian tới; vấn đề tự học, học tập từ xa, học tập trực tuyến... sao cho hiệu quả.

Lớp tập huấn là dịp để mỗi hội viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, từ đó tuyên truyền có hiệu quả tại địa phương.

ANH THƯ

### LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THƯ Quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho cán bộ công đoàn

Sáng ngày 27/10, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 200 cán bộ công đoàn chủ chốt của 153 công đoàn cơ sở.

Các đại biểu được quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ

bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU: tình hình phát triển của đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình; quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn; một số nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn về ý nghĩa, tầm

quan trọng của việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Vũ Thư nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Qua đó phát huy vai trò chủ động, tích cực của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động huyện Vũ Thư hiện đại, lớn mạnh.

THU HOÀI

### Hỗ trợ 95 triệu đồng giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 27/10, Làng trẻ em SOS Thái Bình tổ chức trao kinh phí xây dựng nhà ở, xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Đông Hưng, Vũ Thư và Kiến Xương.

Làng trẻ em SOS Thái Bình đã trao 65 triệu đồng hỗ trợ gia đình cháu Nguyễn Hữu Hoàng, tại xã Phú Lương (Đông Hưng)

để xây dựng nhà ở; trao 5 triệu đồng giúp đỡ gia đình cháu Bùi Thị Yến, tại xã Việt Hùng (Vũ Thư) để xây dựng công trình nước sạch; trao 10 triệu đồng cho gia đình cháu Hà Quốc Minh và 10 triệu đồng cho gia đình cháu Bùi Việt Hà cùng ở xã Bình Thanh (Kiến Xương) để hỗ trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh và trao 5 triệu đồng hỗ trợ

tại xã An Bình (Kiến Xương) để xây dựng công trình nước sạch. Tổng kinh phí hỗ trợ gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 95 triệu đồng, do Quỹ Lacoste, Công ty TNHH May YSS tài trợ nằm trong dự án sinh kế lồng ghép chương trình tăng cường gia đình được triển khai thực hiện tại tỉnh Thái Bình.

DUY TÙNG

## Hiệu quả chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc

Đến nay đã được hơn 4 tháng kể từ thời điểm người lao động của huyện Quỳnh Phụ sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa UBND huyện Quỳnh Phụ và chính quyền thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi), điều kiện làm việc thuận lợi cộng với thu nhập tốt nên người lao động thực sự yên tâm, phấn khởi.



Ông Nguyễn Xuân Thích ở xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) rất phấn khởi vì tháng nào con trai cũng gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Là lao động tự do, anh Nguyễn Xuân Hợp ở xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) từng trải qua không ít nghề với mong muốn có được công việc phù hợp. Đi xa rồi lại về gần, cuối cùng anh tạm hải lòng làm trong 1 xưởng sản xuất ở địa phương. Khi huyện Quỳnh Phụ có thông báo tuyển lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, anh Hợp đã đăng ký và may mắn trúng tuyển. Hiện nay anh đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Icheon. Anh Hợp chia sẻ: Công việc bên này tương đối nhẹ nhàng, thời tiết dễ chịu, thu nhập cũng khá cao. Nếu chương trình tiếp tục được triển khai thì năm sau tôi mong muốn được tiếp tục sang Hàn Quốc làm việc.

Xa con mấy tháng nay nhưng ông Nguyễn Xuân Thích,

bố của anh Hợp rất vui. Nói là đi lao động ở nước ngoài nhưng ngày nào bố con ông cũng "gặp nhau" qua các cuộc gọi video. Không chỉ được nhìn thấy con mà ông còn được con gửi về gần 40 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp gia đình. Ông Hợp chia sẻ: Lao động thời vụ ở Hàn Quốc rất tốt, công việc thời vụ tại Hàn Quốc, anh Hợp đã đăng ký và may mắn trúng tuyển. Hiện nay anh đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Icheon. Anh Hợp chia sẻ: Công việc bên này tương đối nhẹ nhàng, thời tiết dễ chịu, thu nhập cũng khá cao. Nếu chương trình tiếp tục được triển khai thì năm sau tôi mong muốn được tiếp tục sang Hàn Quốc làm việc.

Ngay khi biết thông tin có chương trình đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, con trai và con dâu bà Nguyễn Thị Sen ở xã Quỳnh Hưng đã làm hồ sơ đăng ký tham gia. Vượt qua

các vòng xét tuyển, hiện nay cả hai đang làm việc tại tỉnh Gyeonggi. Bà Sen rất phấn khởi bởi các con thông tin rằng công việc bên Hàn Quốc thuận lợi, thu nhập lại cao nên tranh thủ tiết kiệm được một khoản để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Bà Sen tâm sự: Khi con tôi sang đến bên ấy là ông chủ ra đón luôn về nhà. Đợt ấy đi có 9 người thì đều ở cùng với nhau, 8 anh em kia trông sẫm, còn riêng con trai tôi vì biết lái xe nên lái xe cho ông chủ nông trại. Tổng thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng được gần 60 triệu đồng.

Thực hiện bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa UBND huyện Quỳnh Phụ và chính quyền thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, đã có 37 lao động của huyện Quỳnh Phụ nhập

cảnh vào Hàn Quốc để làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là chương trình hợp tác rất hiệu quả bởi nó không chỉ giải quyết vấn đề việc làm, cải thiện thu nhập mà việc người lao động sang làm việc tại một đất nước phát triển như Hàn Quốc còn là cơ hội để tiếp thu những công nghệ tiên tiến, hiện đại để có thể áp dụng vào công việc thực tiễn tại quê hương sau khi về nước. Ông Nguyễn Văn Trọng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Phụ cho biết: Tôi thấy việc hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là giữa huyện Quỳnh Phụ với thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi rất hiệu quả. Nó không chỉ tạo việc làm mà còn tăng thu nhập cho người dân của huyện. Tôi hy vọng người lao động của huyện Quỳnh Phụ sang Hàn Quốc làm việc sau này về có thể tích lũy được kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình chia sẻ: Theo hợp đồng ký kết giữa chủ nhà nông và người lao động thì mức lương tối thiểu của người lao động là hơn 2 triệu Won/tháng, tương đương khoảng 38 triệu đồng. Thái Bình là tỉnh nông nghiệp, những nông dân được sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp cũng tích lũy được kinh nghiệm có thể áp dụng vào sản xuất của địa phương khi trở về nước.

Có thể thấy chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đã phát huy hiệu quả tích cực. Thu nhập, điều kiện làm việc tốt làm cho cả người lao động lẫn người ở nhà đều yên tâm, phấn khởi. Đó cũng là lý do nhiều lao động của huyện Quỳnh Phụ mong muốn chương trình này tiếp tục được triển khai để họ có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc.

"Trên cơ sở thí điểm năm 2023, sang năm 2024, theo nhu cầu tuyển dụng của chủ nhà nông thành phố Icheon, chúng tôi sẽ có thông báo để người lao động của huyện Quỳnh Phụ nắm bắt được và đăng ký tham gia. Đồng thời, chúng tôi sẽ hướng dẫn người lao động làm các thủ tục, hồ sơ cần thiết để có thể tham gia chương trình" - ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình cho biết thêm.

ĐỖ HỒNG GIA

## Bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị

Thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu thu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đã ảnh hưởng đến hoạt động hiến máu trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, nhiều biện pháp đã và đang được triển khai nhằm bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị duy nhất thực hiện việc tiếp nhận và cung cấp máu cho các cơ sở y tế trong tỉnh. Bác sĩ Mai Văn Tú, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Từ sau cuộc hiến máu tình nguyện được tổ chức tại xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) ngày 16/6/2023, đến nay tất cả các cuộc hiến máu tình nguyện theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh đều không được tổ chức do khó khăn trong công tác đầu thu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế dẫn đến thiếu túi lấy máu, hóa chất, dụng cụ sàng lọc và tiếp nhận máu. Trước thực trạng đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tham mưu, xin hỗ trợ máu từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, mỗi tháng từ 400 - 600 đơn vị máu. Chúng tôi chỉ sử dụng nguồn máu để cấp cứu những bệnh nhân nặng, nguy

hiểm đến tính mạng nhằm tiết kiệm nguồn máu. Hạn chế các thủ thuật, phẫu thuật, kỹ thuật điều trị theo kế hoạch có nguy cơ cần truyền nhiều máu. Tăng cường sử dụng các liệu pháp điều trị làm giảm nguy cơ mất máu, phòng ngừa các rối loạn đông máu. Nếu như trước kia chúng tôi cung cấp khoảng 40 - 50 đơn vị máu/ngày thì đến thời điểm hiện tại chỉ cung cấp khoảng 20 - 30 đơn vị máu/ngày. Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chủ động được nguồn máu, không để xảy ra tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, trước đây trung bình mỗi tháng trên địa bàn tỉnh diễn ra từ 4 - 5 cuộc hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, từ sau ngày 16/6/2023 đến nay, có tới 15 cuộc hiến máu tình nguyện theo kế hoạch không được tổ chức. Thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của chương trình "Hành trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tham mưu, xin hỗ trợ máu từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, mỗi tháng từ 400 - 600 đơn vị máu. Chúng tôi chỉ sử dụng nguồn máu để cấp cứu những bệnh nhân nặng, nguy hiểm đến tính mạng nhằm tiết kiệm nguồn máu. Hạn chế các thủ thuật, phẫu thuật, kỹ thuật điều trị theo kế hoạch có nguy cơ cần truyền nhiều máu. Tăng cường sử dụng các liệu pháp điều trị làm giảm nguy cơ mất máu, phòng ngừa các rối loạn đông máu. Nếu như trước kia chúng tôi cung cấp khoảng 40 - 50 đơn vị máu/ngày thì đến thời điểm hiện tại chỉ cung cấp khoảng 20 - 30 đơn vị máu/ngày. Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chủ động được nguồn máu, không để xảy ra tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

đã đầu thu được túi lấy máu và đưa tặng cho người hiến máu. Dự kiến đến tháng 11/2023 công tác đầu thu vật tư y tế, hóa chất phục vụ cho việc tiếp nhận và bảo quản máu sẽ được hoàn thành và các cuộc hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức trong đầu tháng 12/2023.

Ông Vũ Đức Điện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với ngành y tế, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tìm giải pháp khắc phục tình trạng nêu trên. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh duy trì thường xuyên việc tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện, sẵn sàng lực lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu. Khi có đầy đủ vật tư bảo đảm cho việc tiếp nhận và bảo quản máu diễn ra an toàn, các cấp hội chữ thập đỏ sẽ phối hợp với ngành y tế tổ chức các cuộc hiến máu tình nguyện, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người tham gia hiến máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị với nguồn máu an toàn.

THU HOÀI



Cán bộ Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bảo quản máu và các chế phẩm máu tại kho dự trữ.